

คำประกาศเกียรติคุณแพทย์ดีเด่นแพทยสภา ประจำปีพุทธศักราช 2566  
ขอแสดงความยินดีกับแพทย์ดีเด่นแพทยสภา ด้านคุณธรรมและจริยธรรม  
ประจำปีพุทธศักราช 2565-2566



**นายแพทย์ชัยโรจน์ เอื้อไพโรจน์กิจ**

**ประวัติส่วนตัว :** เกิดเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2507 ปัจจุบันอายุ 59 ปี

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลเลิดสิน

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิกโรงพยาบาลเลิดสิน

รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ โรงพยาบาลเลิดสิน

สมรสกับ รศ. พญ.เกศชาดา เอื้อไพโรจน์กิจ มีบุตรชาย 1 คน บุตรสาว 1 คน

**ประวัติการศึกษา :**

แพทยศาสตร์บัณฑิต ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2531

วุฒิปัตร์ แสดงความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาออร์โธปิดิกส์  
สถาบันออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลเลิดสิน พ.ศ. 2537

**ประวัติการทำงาน :**

ตำแหน่งนายแพทย์ 4 สถาบันราชประชาสมาสัย กองโรคเรื้อน พ.ศ. 2531

รองประธานและคณะกรรมการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาออร์โธปิดิกส์  
โรงพยาบาลเลิดสิน

ที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โรงพยาบาลเลิดสิน

ที่ปรึกษาคณะทำงานโครงการจัดทำคู่มือการดูแลตนเองสำหรับผู้ป่วยกระดูกสะโพกหัก  
จากภาวะกระดูกพรุน

คณะกรรมการโครงการ Capture the Fracture โรงพยาบาลเลิดสิน

เป็นผู้ร่วมจัดการประชุม Brachial Plexus Surgery Cadaveric Course 2012  
ในแถบประเทศเอเชีย

ผู้อำนวยการสถาบันออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลเลิดสิน

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก โรงพยาบาลเลิดสิน

รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ โรงพยาบาลเลิดสิน

### การครองตน

ท่านเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์สุจริต ขยันทำงาน  
มีวุฒิภาวะดีคุณธรรมได้ วางตัวเหมาะสม

ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการดีเด่นของโรงพยาบาลเลิดสิน ปี 2555

ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ตำแหน่งประภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ  
อันดับที่2 ปี 2555

ได้รับคัดเลือกเป็นบุคลากรดาวเด่น โรงพยาบาลเลิดสิน ประจำเดือน กันยายน 2555

### การครองคน

การที่ท่านเป็นผู้มีความเมตตา มีน้ำใจ ให้เกียรติผู้ร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชา  
มีความเอาใจใส่ สอบถามสารทุกข์สุขดิบของคนรอบข้าง พร้อมให้การช่วยเหลือ ให้คำแนะนำ  
และสนับสนุนให้มีความก้าวหน้า จึงเป็นที่ยอมรับ และรักใคร่ของผู้ร่วมงาน นอกจากการที่ท่าน  
เป็นคนมีน้ำใจ และเต็มใจช่วยเหลือ จึงเป็นที่พึ่งของบุคลากรในการขอให้ช่วยให้การรักษาพยาบาล  
โดยที่ท่านไม่หวังผลตอบแทนใดๆทั้งสิ้น ท่านใส่ใจในการสอน ถ่ายทอดความรู้ มีเมตตาธรรม  
รับฟังปัญหา แก้ไขปัญหาความขัดแย้งอย่างมีเหตุผล และกล้าทำในสิ่งที่ถูกต้อง รักษาผลประโยชน์  
ส่วนรวม จึงเปรียบเสมือนเป็นพ่อพระ เป็นที่พึ่งของลูกศิษย์ และเป็นที่น่าเชื่อถือของนักศึกษาแพทย์  
แพทย์ประจำบ้าน อาจารย์แพทย์ด้วยกัน

## ด้านการครองงาน

ท่านเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบ เอาใจใส่ต่อการเรียนการสอน นักศึกษาแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน ที่ได้รับมอบหมายอย่างดียิ่ง เต็มความสามารถ เป็นแบบอย่างให้แก่อาจารย์ รุ่นน้อง และนักศึกษาแพทย์ได้ ท่านให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยไม่รู้สึกเบื่อหน่าย โดยถ่ายทอดจากประสบการณ์จริง ในการดูแลผู้ป่วย สร้างความมั่นใจให้กับผู้เรียน และยังเป็นวิทยากร

ให้ความรู้อย่างสม่ำเสมอกับลูกศิษย์ ที่จบไปแล้วเมื่อได้รับคำเชิญ จึงเป็นอาจารย์ต้นแบบที่สร้างแรงบันดาลใจ ให้แก่ลูกศิษย์แพทย์ท่านมีความเชี่ยวชาญสูงในสาขาวิชาชีพ มีประสบการณ์ทำงานสูง จึงเป็นที่ปรึกษาในการผ่าตัดรักษา หรือแก้ไขปัญหาในด้าน Brachial Plexus Surgery ได้เป็นอย่างดี จากการทำท่านมีชื่อเสียงด้านฝีมือในการประกอบวิชาชีพด้านนี้ ผู้ป่วยมีความมั่นใจ จึงให้ความยินยอมให้ท่านรักษาโรคทางด้านสาขานี้มากมาย ท่านมีผลงานทางวิชาการมากมาย มีผลงานวิจัยที่โดดเด่นที่ลงพิมพ์ระดับนานาชาติ จนเป็นที่ประจักษ์จำนวนมากเรื่องรวมทั้งเขียนตำราวิชาการที่สามารถนำไปอ้างอิงได้ และทำงานด้านการพัฒนางานวิจัยของคณะมาตลอด โดยรับปรึกษา ช่วยแก้ไขและเสนอแนะการทำวิจัย ตลอดจนการเตรียมผลงานวิจัย เพื่อลงตีพิมพ์ให้กับอาจารย์แพทย์

ท่านทำงานด้วยความรับผิดชอบสูง ประกอบกับมีความรู้และความสามารถในการบริหารงาน อีกทั้งยังจัดสรรเวลาได้อย่างเหมาะสม กับงานที่รับผิดชอบทั้งด้านการสอน งานวิชาการ งานการบริหาร และการให้บริการผู้ป่วย ด้วยคุณสมบัติดังกล่าว จึงได้รับโอกาสรับตำแหน่งเป็นรองผู้อำนวยการ และคณะกรรมการชุดต่างๆ ทั้งภายในคณะแพทย์เอง และนอกคณะแพทย์ อาทิ แพทยสมาคม แพทยสภา และราชวิทยาลัย นับว่าผลงานเหล่านี้ ได้สร้างชื่อให้มหาวิทยาลัยรวมทั้งสร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติ

ตลอดระยะเวลาในการทำงาน ท่านมีความตั้งใจ อุทิศตนด้วยความมุ่งมั่น และมีความรับผิดชอบต่องานที่ทำ มีความซื่อสัตย์ ใช้ความนุ่มนวล และรอบครอบในการแก้ปัญหา เพื่อภาควิชา

ศัลยกรรมกระดูกและข้อ และศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก รพ.เลิดสิน ซึ่งนับเป็นอจ.แพทย์  
ที่เป็นต้นแบบได้เป็นอย่างดี

จึงเป็นความภาคภูมิใจของแพทยสภา ที่จะมอบรางวัลแพทย์ดีเด่น แพทยสภา ด้านคุณธรรม  
และจริยธรรม ประจำปีพุทธศักราช 2566 ให้แก่ นายแพทย์ชัยโรจน์ เอื้อไพโรจน์กิจ